

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

24

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อฝึกฝนทบทวนและพัฒนาความรู้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	บุคลากรผู้เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่บุคลากรและประชาชนในเขตพื้นที่	บุคลากรเทศบาลตำบลนากลาง	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ - เพื่อสร้างมาตรการความปลอดภัยให้กับบุคลากร	บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการจราจร	เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศกิจ/สมาชิก อปพร.และประชาชนในเขตพื้นที่	พนักงาน/เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	เพื่ออบรมสัมมาและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครูและบุคลากรทางการศึกษา	คณะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานเทศบาล	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลนากลาง	คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาลครู ครู บุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

๗	โครงการการรู้คุณค่าการใช้น้ำอย่างประหยัด	เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลนากลางรู้คุณค่าในการใช้น้ำอย่างประหยัด	พนักงานเทศบาล ครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๘	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารงานคลัง	เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลนากลางเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ระบบ E-laas	ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรกองคลัง บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลนากลาง	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาดูงานแก่บุคลากรเทศบาลตำบลนากลางประจำปี	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการประสานงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	โครงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร (OD) และศึกษาดูงานแก่บุคลากรเทศบาลตำบลนากลาง	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการประสานงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาลตำบลนากลาง	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักสามัคคี มีจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

๑๒	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และการจัดการทรัพยากรบุคคล	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการประสานงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
----	---	---	---	--------	-----------------